

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY
Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả
công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi

Bệnh dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) xuất hiện trên địa bàn huyện từ cuối tháng 5/2019 đến nay đã qua 04 đợt tái phát, làm chết và tiêu hủy 4.846 con tại 22/24 xã, thị trấn, tổng trọng lượng 116.451 kg, làm thiệt hại trên 10 tỷ đồng; bệnh DTLCP chưa có vắc xin đặc trị, tỷ lệ lợn nhiễm bệnh chết lên đến 100%. Hiện nay tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, có chiều hướng lan rộng, ảnh hưởng đặc biệt nghiêm trọng đến hoạt động chăn nuôi lợn, gây tổn thất lớn về kinh tế, tác động lớn đến môi trường, đời sống người dân.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã có nhiều chủ trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách về phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi. Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống dịch, có biểu hiện lơ là, chủ quan; công tác kiểm tra, kiểm soát vận chuyển lợn và các sản phẩm thịt lợn chưa được trú trọng; chưa huy động hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt; người dân chưa nhận thức đầy đủ nguy cơ lây lan dịch bệnh, tiêu hủy lợn bệnh không đúng nơi quy định, vứt xác lợn bừa bãi, thả trôi sông, suối... dẫn đến nguy cơ dịch bệnh lây lan nhanh.

Để tăng cường công tác phòng, chống và khống chế, dập tắt bệnh dịch tả lợn Châu Phi, Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt một số nội dung trọng tâm sau:

1. Lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống, khống chế dịch bệnh. Xác định công tác phòng, chống và tổ chức khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách hiện nay với phương châm “Phòng, chống dịch như chống giặc”, “Phòng là chính, cơ sở và người dân là chính”.

2. Thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phòng, chống bệnh DTLCP; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức (*Trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, tuyên truyền lưu động tại các phiên chợ...*) về mối nguy hại, cơ chế lây truyền của bệnh DTLCP và các chế tài xử lý đối với tổ chức, cá nhân không chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật cũng như quy định phòng, chống dịch để nâng cao nhận thức và tạo sự thống nhất về hành động của cả hệ thống chính trị, cán bộ đảng viên và Nhân dân trong tổ chức thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

3. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch bệnh, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống, dịch bệnh; tổ chức khoanh vùng dập dịch nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh bùng phát ra diện rộng tiến tới khống chế được dịch bệnh. Triển khai quyết liệt công tác quản lý, kiểm soát các hoạt động vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt lợn trên địa bàn, tuyệt đối không được để lưu thông lợn và thịt lợn ra, vào vùng dịch (*Nội bắt xuất, ngoại bắt nhập*); tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán lợn ốm, chết và các sản phẩm từ lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ; vớt xác lợn chết ra môi trường... Phối hợp với các ngành chức năng thực hiện kiểm dịch, xác nhận lợn khỏe mạnh, rõ nguồn gốc, đủ điều kiện xuất bán, tiêu thụ để tháo gỡ khó khăn cho các hộ chăn nuôi. Phân công nhiệm vụ, đồng thời gắn trách nhiệm cho cấp ủy viên, cán bộ, công chức xã, thị trấn phụ trách từng thôn bản, tổ dân phố thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP theo chủ trương của huyện. Rà soát, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ thú y từ xã đến thôn bản, bố trí nguồn lực hỗ trợ, tăng cường năng lực công tác thú y đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch bệnh.

4. Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác công tác phòng, chống và tổ chức khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi; đồng thời chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, Thường trực Ủy ban nhân dân huyện về kết quả phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn quản lý.

5. Giao Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống bệnh DTLCP, hạn chế thấp nhất khả năng lây lan ra diện rộng và giảm thiểu tối đa thiệt hại do dịch tả lợn Châu Phi gây ra; bảo đảm kinh phí cho công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch, quyết tâm khống chế, dập tắt bệnh dịch tả lợn Châu Phi trong thời gian sớm nhất; đồng thời thực hiện chính sách hỗ trợ kịp thời cho các hộ, cơ sở chăn nuôi có lợn bị bệnh phải tiêu hủy theo quy định. Chỉ đạo ngành chức năng theo dõi mức độ quyết liệt và đánh giá kết quả công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi của các xã, thị trấn, báo cáo bằng văn bản định kỳ hàng tuần, hàng tháng với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy; đồng thời gửi Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện phục vụ công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy.

6. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan thông tin, truyền thông, các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống bệnh DTLCP, đăng tải trên trang thông tin điện tử, bản tin nội bộ để các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện hiểu đầy đủ, tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh. Đặc biệt, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện nghiêm “5 không” (*Không giầu dịch; không mua, bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không vớt lợn chết ra môi trường; không sử dụng thức ăn thừa để chăn nuôi lợn khi chưa qua xử lý nhiệt*); đồng thời tăng cường tuyên truyền để mọi người dân không lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không hoang mang, tẩy chay thịt lợn và các sản phẩm lợn an toàn, rõ nguồn gốc.

7. Giao Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở thường xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát, tố giác các hành vi giấu dịch, buôn bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh, lợn chết với chính quyền cơ sở và các cơ quan chức năng.

8. Giao các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn các xã, thị trấn được phân công phụ trách; tăng cường công tác cơ sở, bám nắm địa bàn, chỉ đạo, đôn đốc tổ chức triển khai thực hiện, giúp cơ sở tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi.

9. Giao Ban Tổ chức Huyện ủy, Phòng Nội vụ huyện ngoài việc căn cứ các quy định hiện hành cần xem xét đến kết quả thực hiện nhiệm vụ phòng, chống bệnh DTLCP để đánh giá, phân xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

10. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện với Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy.

Chỉ thị này được quán triệt đến đảng viên và tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong nhân dân.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đ/c Hoàng Gia Long - UV BTV Tỉnh ủy, Phó CT UBND huyện, Trưởng ĐCT theo Quyết định số 198-QĐ/TU của BTV Tỉnh ủy,
- Các Đ/c Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các cơ quan, đơn vị: Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Ban Tổ chức HU, Ban Tuyên giáo HU, Phòng Nội vụ huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ**



Đỗ Anh Tuấn